



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 32

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## 10 นิสิต มศว เกาะติด"ภาษา"นักแชตหาคู่ออนไลน์

คอลัมน์ Matichon Guest



กลุ่มนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 10 คนอันมี ชุตินา ธงศรี, นภา ทองประเสริฐ, นิชาธิษฏ์ อัศวไพศาล, พิมพ์ชนก สีหา, เพ็ญลักษณ์ ลาลุน, ภาณุพงศ์ จินนารักษ์, ธีรพงศ์ ทราวุธ, ปรัชญา คณา, รสริน เลิศเรือนแก้ว และสิวารี แสงเย็นพันธ์

ร่วมค้นหาความจริงโดยทำงานวิจัยเรื่อง WWW.หาคู่.COM เป็นการรวบรวมคำศัพท์ ที่กลุ่มหาคู่ออนไลน์นิยมใช้กัน

นักวิจัยรุ่นเยาว์ นิยามการหาคู่ออนไลน์ ให้ฟังว่าคือ การหาอี-เมลของใครสักคนจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ จากเว็บไซต์ เว็บบอร์ดที่กำลังออนไลน์ในขณะนั้น หรือลงข้อความว่าอยากหาคู่หาเพื่อนหรือหา... ด้วยเหตุผลใดก็ตามบางครั้งอาจเป็นด้วยเรื่องของอารมณ์พาไป จึงไปแอดเมลของคนนั้นมาและพูดคุยกัน ถ้าคุยถูกคอ อาจนัดเจอ คบกันหรือมีเพศสัมพันธ์กัน โดยส่วนใหญ่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ มีบ้างบางคู่อาจคบกันไปถึงขั้นแต่งงาน

ส่วนคำศัพท์ที่รวบรวมขึ้นเป็นพจนานุกรมหาคู่ เริ่มจากคำว่า วิว (view) เป็นการใช้กล้อง (Webcam)

ในการช่วยตัวเองผ่านหน้ากล้องเพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายอยากมีเพศสัมพันธ์

สอง หมายถึง อาการที่คนใช้โปรแกรม Camfrog คุณที่มีกล้องหรือดูดีเจที่หน้าตาดี คล้ายการส่องสัตว์

หมู คือ การมามีเพศสัมพันธ์หมู คำนี้มักเห็นโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ที่มีความล่อแหลม จากการสำรวจพบว่าเพศชายโพสต์มากกว่าหญิง ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์หมูนั้น จะเป็นการร่วมเพศที่ใช้หลายๆ คู่มาอยู่ในห้องเดียวกัน บางครั้งมีการบันทึกภาพเก็บไว้ด้วย

อารมณ์เปลี่ยว คืออารมณ์อยู่โดดเดี่ยว เงา มีอารมณ์ทางเพศกรุ่นๆ ทำให้เกิดการหาคู่ออนไลน์ขึ้น

น้ำแตกแยกทาง คือเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปโดยที่ไม่มีข้อผูกมัด

อย สส นน หมายถึง การถามอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ใช้ถามคู่สนทนาเพื่อรู้ข้อมูลคร่าวๆ

เล่น หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กัน

โฟน (Sex phone) หรือโทรศัพท์คุยเรื่องลามก เรื่องใต้สะดือ นอกนั้นยังมีการใช้เสียงเหมือน  
ขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ โดยใช้เสียงครางบ้าง ส่งผลให้สำเร็จความใคร่ได้

ไบ คือ ลักษณะรักร่วมเพศ มีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นทั้งฝ่ายกระทำหรือฝ่ายถูกกระทำก็ได้

ฟรีคิก หมายถึง ต่อเวลาพิเศษให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้นานกว่า  
ปกติ เพราะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะเล่นได้ไม่เกิน 4 ชม

ASL (Age Sex Located) เป็นการใช้สื่อในกลุ่มคนชอบคุยกับคนต่างชาติ เพื่อถามถึงอายุ เพศ  
และที่ไหน

ง่าย คำใช้บอกลักษณะผู้ชายที่เรียกผู้หญิง มีลักษณะจีบ หรือเชิญชวนมีเช็ทซ์ได้ง่าย คือใจง่าย  
หรือ Flirt ใช้ง่ายใช้กับผู้หญิง เชิงว่าผู้หญิงคนนี้จีบง่ายและมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่าย

โพสต์ หมายถึง นำข้อมูลส่วนตัวหรือรูปตัวเองไปทิ้งไว้ในอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์หาคู่  
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นสนใจอยากคุยด้วย

ออนเอ็ม เข้าไปใช้บริการโปรแกรมเอ็มเอสเอ็นเพื่อคุยกับคู่สนทนา

ชิป (Zip) เป็นการที่สนทนาในห้องรวมมีคนคุยหลายคน อยากรู้อะไรกับใครเป็นพิเศษหรือส่วนตัวก็  
ใช้การชิปที่ชื่อคนที่เราอยากรู้อะไรด้วย

คุยเสียว เป็นการพูดคุยเรื่องเพศเพื่อให้เกิดอารมณ์

จิมมี่ - อวัยวะเพศหญิง, จูดี - อวัยวะเพศชาย

Cherry (ใช้สนทนากับฝรั่ง) หมายถึงพรหมจรรย์ของเพศหญิง

Apple คือ ขอมิเพศสัมพันธ์ด้วย เช่น Can I eat your apple

เคารพชงชาติ คือผู้ชายมักจะมีอารมณ์ทางเพศ เวลาถอนเคารพชงชาติ

Lol (laugh at loud) หัวเราะให้ดังๆ

Gtg (Got to go) แปลว่าต้องไปแล้วนะ

ปรัชญา คณา หนึ่งในทีมวิจัย WWW.หาคู่.COM บอกว่า การหาคู่ออนไลน์ยังทำให้คนในโลก  
ใช้เบอร์ดูมีระดับมากกว่าการหาคู่ทางอื่น เพราะการใช้ออนไลน์ต้องใช้คอมพิวเตอร์และ  
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้มีการศึกษาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้

"แม้โลกอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีโทษและภัยต่างๆ แฝงอยู่ด้วย การสั่งปิด  
เว็บไซต์ไม่เหมาะสมแม้เป็นการแก้ปัญหาได้บ้าง แต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทุกวัน  
กระทรวงไอซีทีซึ่งดูแลเรื่องเว็บไซต์ก็ยังมีเว็บที่แฝงอีกมาก การใช้อินเทอร์เน็ตท่องโลก สิ่ง  
สำคัญสุดต้องรู้เท่าทันและมีสติ มิฉะนั้นภัยร้ายจะเดินใกล้เข้ามาหาคุณอย่างไม่รู้ตัว" คำทิ้งท้าย

ของปรัชญา

หน้า 32